
                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหารและวางแผน  หน่วยสารบรรณ  โทรศัพท ์0 7520 4060   
  โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑        
ที ่  อว ๐655.๑๔/                วันที่      7   สิงหาคม   ๒๕6๗    

เรื่อง  ขอส่งรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕6๗             

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 

ตามที่มีการประชุมบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/๒๕6๗       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕6๗ เวลา 10.00 น. ผ่านประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom 
Cloud Meetings นั้น  

ในการนี้ หน่วยสารบรรณ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ด าเนินการให้บุคลากรรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางรวิวรรณ คงแก้ว) 
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

ครั้งที ่๒/๒๕๖7 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖7 เวลา 10.00 น.  

ผ่านการประชุมออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud Meetings  
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา 
๒. นางสาวจตุพร  ฮกทา     
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ   
4. นายดุสิตพร  ฮกทา       
5. นางสาวศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
6. นางสาวชยนรรจ์  ขาวปลอด  
๗. นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  บัวทองเรือง          
๙. นางสาวนุชนาถ  ทับครุฑ 
๑๐. นางสาวฉมพร  มีชนะ 
๑๑. นางสาวสิริปุณยากร เจริญวิระภาพ 
๑๒. นางสาวนัยนา  ค ากันศิลป์ 
๑๓. นางสาวสุญาพร  ส้อตระกูล 
๑๔. นางสาวจันทิวรรณ  สมาธิ 

๑๕. นางสาวอมรรัตน์  สุทธิธรรมานนท์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  เจริญสุข  
๑๘. นางสาวสุกานดา  ฤทธิชัย            
๑๙. นางรวิวรรณ  คงแก้ว 
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ขาว 
๒๑. นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด 
๒๒. นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล 
๒๓. นางสาวกาญจนา  อุบล 
๒๔. นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น 
๒๕. นางสาวแสงเดือน  แก้วกลาง 
๒๖. นางสาวปิยะนุช  นาพอ 

 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายหัสชัยปกรณ์  ปานมา   ไปราชการ 
2. นางสาวจุติมา  บุญมี    ไปราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์  ไปราชการ 
4. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์          ไปราชการ 
5. นายวิทยา  ตู้ด า    ไปราชการ 
6.   นางสาวณัฏฐ์นร ี แสงเสน   ลาป่วย 
๗.   นางสาวปิวรา  มณีนิตย์   ลาป่วย 
8.   นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร   ลากิจ 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น. 
 ประธานกล่าวสวัสดีและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับกล่าวเปิด
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖7 ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการมีเรื่องแจ้งบุคลากรทราบ ทั้งหมด 6 เรื่องดังต่อไปนี้  
 1.1 เกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนดเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับ
สมรรถนะใหม่ส าหรับนักศึกษารหัส 66 ขึ้นไป ประกอบด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะการใช้ชีวิตแห่งโลกสมัยใหม่ ซึ่งนักศึกษาต้องผ่าน
สมรรถนะเหล่านี้ โดยทักษะภาษาอังกฤษมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาเป็นผู้ดูแล ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแบ่งเป็น 
2 ส่วน ได้แก่       การรับรองในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะดิจิทัล และการรับรองในหลักสูตรหรือ
กิจกรรมอ่ืนไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตรหรือกิจกรรม โดยให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา
รับรอง ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมตามสมรรถนะต่างๆ และอ่านประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้วย 
 1.2 ภาระงานตามเกณฑ์ขั้นต่ํา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ ซึ่งได้ประกาศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ต้องมีภาระงานขั้นต่ า ดังนี้ : ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์,    
ภาระงานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ภาระงานบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์, ภาระงานท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืนๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และเพ่ิมภาระงานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในส่วนของรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ ภาระงานสอนจะลดลงและเพ่ิมภาระงานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ ฝากให้อาจารย์ศึกษาเกณฑ์ใหม่ ที่
ออกมาในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการค านวณภาระงานสอนใหม่ แต่เกณฑ์ภาระงานสอนขั้นต่ ายังคงใช้ตัวเดิม 
 1.3 เรื่องรณรงค์ความปลอดภัยการสวมหมวกกันน็อค มอบหมายงานพัฒนานักศึกษาจัดท าภาพ
ประชาสัมพันธ์สวยๆ ลงในแพลตฟอร์มหรือเพจ Facebook ของงานพัฒนานักศึกษาและวิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวเพ่ือรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ขอให้หน่วยสารสนเทศและงานพัฒนา
นักศึกษาจัดท าและเผยแพร่ไปยังเพจ Facebook ของงานพัฒนานักศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งฝากให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาให้สวมหมวกกันน็อคและตรวจสอบยานพาหนะทุกครั้งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนดเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร 
 1.4 เรื่องการสะท้อนคิดของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแจ้งเรื่องการสะท้อนคิดของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ หรือ 
Feedback ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ โดยเฉพาะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับฟีดแบคใน    
เชิงลบ นักศึกษาสะท้อนปัญหาหลายประเด็น เช่น การสอนและการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้งานพัฒนานักศึกษาเรียกประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา จัดท าตาราง
ประจ าปีการศึกษาท่ีระบุเวลาพบปะระหว่างงานพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และนักศึกษา เพ่ือให้
เข้าใจและรับฟังผลตอบกลับของนักศึกษาอย่างตรงประเด็น หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ที่ประชุมรับทราบ                                                                  1.5 เรื่องการลงเวลา... 
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1.5  เรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแจ้งเรื่องการลงเวลา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2566 โดยได้ยืดหยุ่นให้สามารถลงเวลาที่บ้านได้ หากอาจารย์ไม่ปฏิบัติตามจะ
กลับไปใช้ระบบเดิม ผู้อ านวยการฯมีนโยบายหากอาจารย์ไม่ลงชื่อออกจะถือว่ามาสาย จึงขอให้อาจารย์ตั้งนาฬิกา
เตือนเวลา 07.30 น. และ 16.30 น. หากอาจารย์ลืมลงเวลาออกและลงย้อนหลังจะถือว่าสาย โดยหน่วย
บริหารงานบุคคลจะรายงานผลทุกเช้าและตรวจสอบการลงเวลาอย่างรวดเร็ว ขอให้อาจารย์ปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อระบบที่ยืดหยุ่นนี้ และห้ามฝากลงเวลาปฏิบัติงานแทนกัน เนื่องจากมีการเริ่มปฏิบัติเช่นนี้แล้ว 
  มติที่ประชุม นโยบายของผู้อํานวยการฯระบุว่า หากอาจารย์ลืมเซ็นชื่อและขอลงเวลา
ย้อนหลังในภาคฤดูร้อนนี้ จะถือว่าอาจารย์มาสายและจะไม่อนุมัติการขอลงเวลาย้อนหลังอีก ตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป หากอาจารย์ไม่เซ็นชื่อเช้าและเย็นหรือลืมเซ็นในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้เซ็นย้อนหลัง        
ขอความร่วมมืออาจารย์ในการเช็คการลงเวลาของตนเอง เนื่องจากจะมีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนในรอบ
ถัดไป 
        1.6 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ RUTS APPs ส านักวิทยบริการฯ รายงานการใช้งาน แพลตฟอร์ม 
RUTS APPs มีนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าใช้งาน APPs ดังกล่าว จ านวน 92 คน
จากทั้งหมดจ านวน 274 คน คิดเป็นอัตราการใช้งานของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 35 สถิตินี้ยังแสดงว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ ฝากงานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการและวิจัยควรประสานแจ้งให้นักศึกษาใช้ 
RUTS APPs เพ่ิมข้ึน 
  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖7 เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม ๒๕67 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖7 เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม ๒๕67 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
งานบริหารและวางแผน    
นางสาวจตุพร ฮกทา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  แจ้งที่ประชุมทราบ 

3.๑ ข้อมูลสนับสนุนการทําประกันคุณภาพการศึกษาสารสนเทศ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA Version 
4.0 ในระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งจากหลักสูตร คณะและระดับมหาวิทยาลัย (หน่วยงานกลาง) งานบริหารและ
วางแผนจึงท าการรวบรวมลิงก์ฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)  ประกอบด้วย  

1. ข้อมูล ค่า FTES (Full-time Equivalent Student: นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า)https://sis.rmutsv.ac.th/regInfo/#/ftes 

2.ข้อมูลการประเมิน... 

https://sis.rmutsv.ac.th/regInfo/#/ftes
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      2. ข้อมูลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support Assessment) ครอบคลุมตั้งแต่ 
1/2561 – 1/2566 https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019/assessmentRep.php 
 ด้านที่ 1 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (4 ด้าน 17 ประเด็น)  ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
ด้านการสนับสนุนการศึกษา/ ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา/ ด้านวิชาการและวิชาชีพและการใช้ชีวิต 
 ด้านที่ 2 รายการประเมินบรรยากาศทางวิชาการ (4 ด้าน 13 ประเด็น)  ด้านบรรยากาศทางกายภาพ
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน/ ด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน/ ความพร้อม
การให้บริการด้านทรัพยากรทางวิชาการ 
 ด้านที่ 3 รายการประเมินผู้เรียนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (43 ประเด็น)  
 ด้านที่ 4 ประเมินการเรียนการสอน (3 ด้าน 41 ประเด็น)  ผู้เรียนประเมินอาจารย์ผู้สอน(ภาคทฤษฎี)/ 
ผู้เรียนประเมินอาจารย์ผู้สอน(ภาคปฏิบัติ)/ ผู้เรียนประเมินตนเอง 
ประธาน  อาจารย์จตุพร ฮกทา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผนได้จัดเตรียมลิงก์และข้อมูล
ส่วนกลางที่ครบถ้วนส าหรับการเขียน AUN-QA อาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้ 
โดยเฉพาะข้อมูล Criteria 7 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก การสนับสนุนการศึกษา และ
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนี้รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้เสนอกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนของการร้องทุกข์
และความปลอดภัย เช่น อัคคีภัย นางสาวปิยะนุช นาพอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาก าลังด าเนินการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมจากหอพัก ได้ประสานงานกับส านักงานวิทยาเขตตรังเรียบร้อยแล้ว โดยในปีหน้าวิทยาลัยฯมีแผนจัดอบรม
การดับเพลิงและติดตั้งจุดดับเพลิงตามตึกต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลความปลอดภัยที่จ าเป็นสามารถประสานงานกับ
นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยพัสดุเพ่ือวางแผนและจัดท าโครงการงบประมาณส าหรับปีถัดไป กล้องวงจร
ปิด ซึ่งมีกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ด้านหน้าตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว เพียงแต่ตึก
วิทยาลัยฯยังไม่มีเรื่องกล้องวงจรปิด 
อาจารย์จตุพร ฮกทา เรื่องของข้อมูลที่เป็นการประเมินสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มีทั้งส่วนที่เป็นส่วนของคะแนน
โดยจะแยกเป็นข้อหรือแยกเป็นด้าน และยังมีที่เป็นข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อเสนอแนะสามารถน ากลับมาเขียน
ได ้ในปีทีผ่่านมานักศึกษาคอมเมนว่าอย่างไร ซึ่งได้คุยกับหอพักไว้ในส่วนข้อเสนอแนะที่เป็นคอมเมนของนักศึกษา
สามารถน ามาเขียนได ้เพ่ือจะเห็นว่าวิทยาลัยฯมีการพัฒนาขึ้นการประเมินสื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบ่งเป็นคะแนน
และข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะของนักศึกษาสามารถน ามาเขียนได้ใหม่ เช่น หากปีที่ผ่านมาได้รับค าร้องว่า WiFi 
ไม่ดี และปีนี้เพ่ิมจุด WiFi สามารถน ามาเขียนใหม่และสะท้อนการปรับปรุงได้ โดยสามารถน าข้อเสนอแนะของ
นักศึกษามาพูดคุยกับทีมบริหารเพื่อปรับแก้ไขก่อนเขียนปิดช่องว่างดังกล่าว 
ประธาน  ถ้าข้อเสนอแนะของนักศึกษาแจ้งว่าตึกนี้ WiFi ไม่ดีเลย แต่ถ้าปีนี้มีการเพ่ิม WiFi สามารถน ามา
เขียนเพ่ิมและได้เสนอแนะสะท้อนกลับมาและมหาวิทยาลัยฯได้ปรับเพ่ิมจุด WiFi ให้ จะท าให้ WiFi ดีขึ้นหรือ
ประเด็นไหนที่นักศึกษาเสนอความคิดเห็นมาสามารถน ามาคุยกับทีมผู้บริหารดูก่อนว่าในช่วงเวลายังมีเวลาที่จะ
ปรับแก้ไขแล้วสามารถกลบัไปเขียนเพ่ือปิดแกบ็ได ้
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ในส่วนของ WiFi ตอนนี้วิทยาลัยฯมี WiFi ที่สนับสนุนนักศึกษา ซึ่งในปี 2563 มี
ประมาณ 19 ตัวและปี 2565 มี 13 ตัว ซึ่งได้รายงานไปยังส านักวิทยบริการฯเรียบร้อยแล้ว ที่จะเพ่ิมจุด
ประมาณ 70 ตัว ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้ในปีงบประมาณไหนในส่วนของการเพ่ิมเติม และในส่วนของข้อมูลวงจรปิด 
ทางส านักงานวิทยาเขตตรังได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหลังทางเข้ารีสอร์ทเรียบร้อยแล้ว 1 ตัว เพ่ือจะได้
เป็นข้อมูลในการกรอกในประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ประธาน... 
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ประธาน  เนื่องจากปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ปีนี้มีกล้องวงจรปิดเพ่ิมมา 1 ตัว บริเวณ    
รีสอร์ทและท าแผนขอ WiFi เพ่ิมอีก 70 ตัว 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล แต่ยังไม่ทราบจ านวนที่ชัดเจนจะได้กี่ตัว 
ประธาน  ไม่เป็นไร แต่ว่ามีแผนแล้วอาจารย์สามารถน าไปเขียนได้ โดยน าไปเขียนในสิ่งสนับสนุนใน
Criteria 7 อาจารย์สามารถเขียนเพ่ิมได้ ว่ามีการท ามากกว่าปีที่ผ่านมา และเกณฑ์การเปรียบเทียบอาจารย์ใช้
คณะต่างๆมาเปรียบเทียบในแต่ละหลักสูตร โดยให้อาจารย์ท าหนังสือขอมาจะเปรียบเทียบกับคณะไหนที่เป็นคู่
เทียบกับคณะไหน เช่นหลักสูตรบัญชีเทียบกับคณะไหนอาจารย์ท าบันทึกข้อความขึ้นมาเหมือนสาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยวว่าจะเป็นผู้เทียบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์สามารถใช้หลักฐานตัวดังกล่าว
แนบได ้จากนั้นอาจารย์กรอกข้อมูลผู้เทียบ ซ่ึงจะมีตารางกรอกข้อมูลคู่เทียบอยู่แล้ว แต่ถ้าอาจารย์ไม่ขอมาก็จะท า
ให้ไม่ชัดเจนว่าอาจารย์ไปด าเนินการตัว process ของอาจารย์ อาจารย์ด าเนินการให้เค้ามาเป็นผู้เทียบกับอาจารย์
ยังไงก็จะเป็นค าถามเพราะไม่มีการขออนุญาตมาก่อน แต่กังวลอย่างเดียวเวลาท าผู้เทียบแล้วอาจารย์ไปเอาข้อมูล
จากเว็บไซต์โดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ถ้าเกิดผู้เทียบทราบหรือเค้ารู้ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์เพราะด้วยความที่รีบ
ท าแล้วไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานในการขอคู่เทียบ โดยอาจารย์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาท าข้อมูลและ
เอกสารประเภทนี้ออนไลน์ได้ เวลากรอกข้อมูลแล้วออนไลน์อยู่จะเห็น แล้วแจ้งว่ายังไม่เคยขอให้เป็นผู้เทียบแต่
ท าไมมีข้อมูลของเค้าก็จะกลายเป็นเรื่องของการขอลิขสิทธิ์และผิดระเบียบวินัย จึงอยากให้อาจารย์ท าทุกอย่างให้
ถูกต้องตามกระบวนการ โดยอาจารย์สามารถหาผู้เทียบไว้ก่อนสักประมาณ 2-3 ที่ และอาจารย์ท าบันทึกข้อความ
ขอว่าอยากให้เป็นผู้เทียบ แต่ถ้าจะให้เป็นผู้ เทียบไปตลอดเลยก็ได้อาจารย์ท าบันทึกข้อความขึ้นมา ว่าจะ
แลกเปลี่ยนกันในการที่จะแลกข้อมูลกันเพ่ือจะได้รับทราบว่าเป็นผู้เทียบ แล้วอาจารย์ก็กรอกข้อมูลดังกล่าวจะได้ไม่
มีปัญหาตอนที่มีการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง ฝากเรื่องผู้เทียบไว้ 
นางสาวศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ ขออนุญาตค่ะ สืบเนื่องจากตัวเอกสารตัวดังกล่าว จากการอบรม AUN-QA 
ของอาจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง Criteria 7.9 ตรงกับประเด็นที่สาขาบัญชีได้แนบเอกสารไป โดยได้ไปเอา
เอกสาร จากงานทะเบียนกลาง ส านักงานวิทยาเขตตรัง มาแนบ จริงๆ มองว่าสาขาบัญชีควรจะได้ 4 แต่สุดท้าย
แล้วอาจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง แจ้งว่าวิทยาลัยฯ ต้องมีแบบสอบถามหรือแบบประเมินของตนเอง Criteria 7 
ในหัวข้อที่ 7.9 แบบประเมิน ซึ่งในตัวแบบประเมินตรงนั้นอาจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง บอกว่าที่น ามาแนบแต่
เอกสารไม่ตอบโจทย์เพราะสิ่งที่น ามาแนบไม่ตรง 
ประธาน  ให้ดูทีละประเด็นของ Criteria ข้อนั้นก็ได้แล้วดึงข้อมูลจากอันนี้แยกออกมาโดยที่ให้ข้อมูลว่าตัวนี้
เป็นแบบประเมินที่ใช้ประเมินส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯจริงๆ โดยต้องเขียนอธิบายเพ่ิมเติม แต่มองว่าวิทยาลัยฯ
สามารถท าแบบฟอร์มเองได้ แต่พอสรุปแล้วกลายเป็นการท างานซ้ าซ้อน หน่วยงานกลางท าแบบฟอร์มแล้ว 
วิทยาลัยฯ ยังต้องมาออกแบบฟอร์มเองอีกประมาณนี ้แต่ตอนรายงานผลให้แยกมาเฉพาะข้อมูลของวิทยาลัยฯ คือ
มองว่าอาจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง มองว่าวิทยาลัยฯไปเอาข้อมูลมาทั้งหมด แต่ว่าเป็นการน าข้อมูลมาทั้งหมด
นั่นจริงแต่น ามาข้อมูลในส่วนของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ แต่ในแบบประเมินตัวนี้ ครบทุกหัวข้อหรือเปล่า เพราะใน Criteria 7.9 
จะต้องประเมินตั้งแต ่Criteria 7.1 - 7.7 และในส่วนของ Criteria 7.8 ที่เป็นบุคลากรที่ส่งเสริม 
ประธาน  ถ้าเป็น Criteria 7.8 ไม่เกี่ยว ตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ถ้าเป็นในส่วนของบุคลากรงาน
บริหารและวางแผนมีแบบฟอร์มอยู่แล้ว 
 
 

อาจารย์ศิริวรรณ์... 
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อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ แปลว่าตัว Criteria 7.8 ตัวนี้คือแยกออกมา แล้ว Criteria 7.1 - 7.7 ใช้ตัวนี้
ไดห้รือไม่ เพราะของสาขาบัญชีไดแ้นบเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว แตอ่าจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ไม่ให้คะแนน ซึ่ง
คิดว่าจะได้ 4 คะแนน แตส่รุปได ้3 คะแนน ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ตรงประเด็น 
ประธาน  อาจารย์ดึงเอาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับ Criteria  7.1 และ Criteria 7.7 ออกมา คือไม่ต้อง
เอาไปทั้งหมด แต่ดึงเฉพาะ 7.1 เกี่ยวข้องกับ Criteria 7.1 และ Criteria 7.7 ออกมาแล้วรายงานไปตามนั้น เช่น 
จ านวนเด็กเท่าไหร่ แตใ่นส่วน 7.8 ที่เป็นบุคลากร งานบริหารและวางแผนมีการประเมินบุคลากรในส่วนนี้อยู่แล้ว 
ซึ่งสามารถเอาข้อมูลจากงานบริหารและวางแผนได้ ซึ่งท าข้อมูลทุกปี ปีละครั้ง  
อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ แปลว่า Criteria 7.8 ที่เป็นบุคลากรที่ส่งเสริม คือจะส่งเสริมเกี่ยวกับการดูแล 
Criteria 7.1 - 7.7 เพราะฉะนั้นตัวนี้เกี่ยวกับสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก เพราะเอกสารตัวนี้เป็นการ
ประเมินบุคลากรของ Criteria 7.8 ซ่ึงมีอยู่แล้วของงานบริหารและวางแผน 
อาจารย์จตุพร ฮกทา งานบริหารและวางแผนท ารายงานสรุปประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนปีละ 2 ครั้ง จะมีเป็นรายงานและข้อเสนอแนะทกุปี  
ประธาน  จะนัดประชุม AUN กันอีกสักรอบเพ่ือจะได้เคลียร์ตามเกณฑ์ของ AUN ออกมาว่ามีตัวไหนที่ต้อง
เพ่ิมเติม อันนี้เป็นภาพโดยรวมว่าจะมีข้อมูลกลางอยู่บางส่วนแล้ว เพราะข้อมูลกลางปัจจุบันนี้ ใช้ตัว AUN เป็น
เกณฑ์ในการเพ่ิมเติมข้อมูลลงไป สาขาการโรงแรมท่องเที่ยวมีประเด็นปัญหาในข้อนี้หรือไม่ ปีที่ผ่านมาข้อนี้ได้
คะแนนเท่าได 
อาจารย์สิริปุณยากร เจริญวิริยะภาพ ตอนนี้ยังไมม่ีปัญหา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ 3 คะแนน 
ประธาน  มองว่าอาจจะแยกประชุมเฉพาะ AUN Criteria 7 และให้แต่ละหลักสูตรสะท้อนมา ว่ายังขาด
อะไรอยู่ในข้อเสนอแนะของกรรมการจะได้มาช่วยกันปิดช่องในตัวนี้ ถ้าสมมุติว่าจ าเป็นจะต้องท าหรือว่า
มหาวิทยาลัยฯยังท าให้เพียงพอแล้ววิทยาลัยฯต้องเสริมจะได้ออกแบบท ากันเพราะยังพอมีเวลาเหลืออยู่  ขอนัด
ประชุมเฉพาะ Criteria 7 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เพราะเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
หลักสูตรกับงานบริหารและวางแผน เป็นการประชุมออนไลน์ และอยากดูข้อเสนอแนะของแต่ละปีด้วยของปีที่
ผ่านมาด้วยของทั้ง 2 หลักสูตรว่ากรรมการเสนอแนะอะไร แล้วน าข้อเสนอแนะเข้ามาคุยกันว่าข้อเสนอแนะแบบนี้
จะได้ปิดข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการท าแบบประเมินให้มันสอดคล้องกับ  Criteria 7 ถ้าในตัวของ
มหาวิทยาลัยท าไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องมาดูที่การเขียนที่ท าให้กรรมการเข้าใจว่าเขียนยังไงให้กรรมการอ่านแล้ว
เข้าใจในสิ่งที่ด าเนินการอยู ่ฝากนางสาวแสงเดือน แก้วกลาง ท าบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ โดยนัดประชุมเฉพาะ
อาจารย์ที่รับผิดชอบ Criteria 7 ท าบันทึกข้อความเชิญประชุมอย่างพร้อมเพียงกันในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 
2567 เวลา 13.30 น. 
 ที่ประชุมรับทราบ 

งานวิชาการและวิจัย    
 นางสาวกรวิษา ร่มรื่น  หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล  แจ้งที่ประชุมทราบ 
3.2 แจ้งกําหนดและข้ันตอนการขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2566 
 การขอส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2566 ก าหนดตั้งแต่วันที่ 6 - 29 พฤษภาคม 2567 โดยด าเนินการ
ผ่านระบบออนไลน์ และต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้า
สาขาตามล าดับ ก าหนดการและขั้นตอนต่างๆ ได้แจ้งผ่านหน้าเว็บ เพจต่างๆ และอีเมลอาจารย์เรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 การลงทะเบียน... 
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3.3 การลงทะเบียนเรียนและชําระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
 การลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ได้แจ้งก าหนดการและ
ประกาศเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับ 500 
บาท หากต้องการขอผ่อนผันสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่แนบในอีเมลอาจารย์ ค่าเทอมส าหรับภาคฤดูร้อนอยู่
ที่ 5,875 บาท 
  ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 แจ้งกําหนดการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2566 (ภายนอก)  
 การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส จากคณะกรรมการภายนอกก าหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดย
คณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 จะมีการ
ประเมินหลายโครงการ และอาจารย์หลายท่านจะไม่ว่าง หากเลื่อนการตรวจเป็นวันที่ 27 หรือ 23 พฤษภาคม 
2567 จะสะดวกกว่า นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจะประสานกับ
คณะกรรมการและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 แจ้งเขียนขอเสนอโครงการบริการวิชาการด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 
 หน่วยบริการวิชาการแจ้งให้สาขาต่าง ๆ เขียนโครงการบริการวิชาการด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี 2568 โดยก าหนดส่งภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เพ่ือเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณโครงการละ 10,000 บาทส าหรับ 3 โครงการ และปีนี้เพ่ิมเป็นโครงการ
ละไม่เกิน 15,000 บาท โดยแนะน าให้สาขาต่าง ๆ เขียนโครงการที่บูรณาการระหว่างหลักสูตร และเลือกชุมชน
เป้าหมายเพ่ือท างานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการผู้สูงวัยที่ด าเนินการโดยอาจารย์อมรรัตน์ สุ ทธิธรรมานนท์ ที่
ได้รับผลตอบรับดี ควรพิจารณาต่อยอดโครงการเดิมในปีนี้ และขอให้สาขาบัญชีพิจารณาเลือกชุมชนเป้าหมายที่จะ
พัฒนาต่อเนื่องในปีต่อไป เพ่ือน าเสนอแผนบริการวิชาการให้เห็นภาพชัดเจนในการประเมินของสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริการวิชาการจะประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. 
  ที่ประชุมรับทราบ 

งานพัฒนานักศึกษา 
นายดุสิตพร  ฮกทา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ 
3.6 เกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 เรื่องของเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้อ านวยการฯได้แจ้งไปเรียบร้อย
แล้ว โดยระเบียบตัวดังกล่าวอาจารย์หลายท่านคงได้รับทราบข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว งานพัฒนานักศึกษาจะดาวน์
โหลดและน าไปแปะที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯอีกครั้ง เกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 5 ทักษะ โดยงานพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเงิน 
ผู้ประกอบการ และการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ ส่วนทักษะภาษาอังกฤษและดิจิตอลดูแลโดยงานวิชาการและวิจัย 
นักศึกษาต้องอบรมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ก าหนดการสอบ RMUTSV TEST ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2567 จะมี 4 รอบ งานพัฒนานักศึกษาจะจัดตารางอบรมและแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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3.7 การตรวจเยี่ยมบ้านออนไลน์ ปีการศึกษา 2567 
 การตรวจเยี่ยมบ้านออนไลน์ ปีการศึกษา 2567 ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าแอปพลิเคชัน แต่ยังใช้งาน
ไม่ได้เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ก าลังปรับปรุงอยู่ มีแบบฟอร์มให้อาจารย์กรอก 15 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ 14 และ 
15 เน้นพูดคุยกับผู้ปกครอง ส่วนหัวข้อที่ 16 เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจเยี่ยมบ้านออนไลน์
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุนการศึกษา ๖ ทุน ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่เรียนมาแล้ว 1 เทอมจึงจะมี
สิทธิ์ขอรับทุนได้ อาจารย์ต้องแคปรูปเยี่ยมบ้านออนไลน์เป็นหลักฐาน เมื่อโปรแกรมใช้งานได้จะแจ้งใน LINE กลุ่ม
อีกครั้ง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
3.8 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 
 เรื่องของทุนการศึกษาท่ีแจ้งไปเมื่อสักครู่ เรื่องทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯก าลังก าหนดจะมีการพิจารณาให้
ทุน จ านวน 6 ทุน แบ่งสัดส่วนกันวิทยาลัยฯไดจ้ านวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จะมีคุณสมบัติจากการประชุม
ล่าสุดได้แจ้งมามีคุณสมบัติอยู่จ านวน 5 เรื่อง  
 ข้อ 1 ต้องม ีGPA ไม่ต่ ากว่า 2.00  
 ข้อ 2 ครอบครัวมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 360,000 บาทต่อปี  
 ข้อ 3 มีพฤติกรรมเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร 
 ข้อ 4 ผ่านการตรวจเยี่ยมบ้านจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้อ 5 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีการศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ยกเว้นเงินกองทุนหรือ กยศ. หรือ
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ที่ประชุมรับทราบ 
3.9 ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2567 
 งานพัฒนานักศึกษาก าหนดปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 1/2567 ดังนี้ 

 24 พฤษภาคม 2567: ปฐมนิเทศนักศึกษานวัตกรรม 
 28 มิถุนายน 2567: ปฐมนิเทศนักศึกษาทั่วไป 
 5 กรกฎาคม 2567: ปรับพื้นฐานหลักสูตรท่องเที่ยวและบัญชี 
 17 กรกฎาคม 2567: ประชุมนักศึกษาทั้งหมด 
 เปิดโลกกิจกรรม ชมรมต่างๆ และประกวด CHT PR Ambassador: ติดตามรายละเอียดหน้าเว็บ 
 26 กันยายน 2567: พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566 

  ที่ประชุมรับทราบ 
3.10 ติดตามการรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานด้านทํานุฯ  
 การติดตามรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานท านุบ ารุงภาคการศึกษาที่ 2/2566 นางสาวปิยะนุช 
นาพอ ส่งลิงก์รายละเอียดกิจกรรมการบูรณาการกับงานด้านท านุบ ารุงภาคการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๖ ผ่านกลุ่ม 
LINE เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ทุกท่านโปรดส่งรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานด้านท านุบ ารุงภาคการศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖๖ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัฒนานักศึกษาจะน าข้อมูลไปจัดท ารายงานและ
แจ้งผู้อ านวยการทราบต่อไป 
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3.11 แผนการบูรณาการกับงานด้านทํานุฯ ภาคการศึกษา 1/2567  
 นางสาวปิยะนุช นาพอ แจ้งในกลุ่ม Line เกี่ยวกับแผนการบูรณาการและการท านุบ ารุงในภาคการศึกษา 
1/2567 และก าหนดส่งภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขณะนี้มีแผนการส่งจากบางท่านแล้ว ในส่วนของ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานวัตกรรมปีนี้ จะพานักศึกษาไหว้ศาลหลักเมืองตรังและเยี่ยมชมจังหวัดตรัง โดยใช้รถ
บัส และอาจารย์ที่ปรึกษาจะร่วมเดินทางด้วย กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และจะกลับถึง
วิทยาลัยฯ ประมาณ 11:00 น. โดยให้สโมสรนักศึกษาช่วยเรื่องเอนเตอร์เทนบนรถบัส ส าหรับการปฐมนิเทศ
นักศึกษากลุ่มต่อไปจะคล้ายกัน แต่ไม่แวะโรบินสันเพราะเวลาจ ากัด และจะพานักศึกษาไปเส้นทางสิเ กาเพ่ือ
แนะน าสถานที่ส าคัญ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมเพ่ือท าข่าวเผยแพร่ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง 
5.1 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือ E-book 
  ด้วยส านักวิทยบริการฯ ฝากประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์แต่ละสาขาสั่งซื้อ E-book ผ่านระบบของส านักวิทย
บริการฯ ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและชื่อของหนังสือที่ต้องการ ตัว
ส ารวจของส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการแจ้งผ่านหัวหน้าสาขาแล้ว และขอให้อาจารย์ช่วยกันสั่งซื้อเพ่ือให้เข้า
ข่ายงบประมาณของแต่ละคณะ 39,000 บาท 
5.2  สอบถามถึงการประชาสัมพันธ์  
 เนื่องจากหลักสูตรบัญชีของวิทยาลัยฯ มีผู้สมัครน้อยและไม่ปรากฏในการค้นหา Google ทางวิทยาลัยฯ 
จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยิงโฆษณาออนไลน์เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรบัญชี ในการนี้ 
ประธานแนะน าให้นักศึกษาช่วยค้นหาและแชร์ข้อมูลหลักสูตรผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเพ่ิมการมองเห็นใน Google 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ เสนอแผนการยิงโฆษณาในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือประหยัดงบประมาณ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการยิงโฆษณาผ่าน Facebook และวิทยุของ อสมท. อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีผลลัพธ์ที่ดี 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล แจ้งว่าต้องท าทั้ง SEO และยิงโฆษณาบน Facebook พร้อมให้ความร่วมมือกับอาจารย์
ในการแชร์ลิงก์หลักสูตรผ่านเพจวิทยาลัยฯ และโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพ่ือเพ่ิมจ านวนการเข้าชมและการรับรู้ข้อมูล
หลักสูตร 
ประธาน  แจ้งว่าวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ 15,000 บาท ส าหรับโฆษณาเบื้องต้น และอยู่ระหว่าง
ประสานงานเรื่องบิลบอร์ด และขอให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการยิงโฆษณาในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย  นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย รายงานว่าโฆษณาวิทยุของ อสมท. จะเริ่ม
ออกอากาศในสัปดาห์หน้า ส่วนโฆษณาทางทีวีที่หน้าโรงแรมควีนก าลังติดต่อกับหน่วยงานเอกชน จะออกอากาศใน
พ้ืนที่ภาคใต้รวม 4 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน วันละ 3 รอบๆ ละ 30 วินาที โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ประธานแจ้งว่าโครงการ
โฆษณาเบื้องต้นได้ด าเนินการและอนุมัติงบประมาณ 15,000 บาทแล้ว ส่วนขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการเกี่ยวกับ
บิลบอร์ด และขอให้นายนิวัฒน์ นุ่นชูผลประเมินค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการโฆษณาในช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือกระจาย
ข้อมูลได้มากข้ึน 
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เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 

             (นางรวิวรรณ  คงแก้ว) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

             (นางสาวจตุพร  ฮกทา) 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา) 
                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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